



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๕๕๕ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบสารสนเทศิตนนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบสารสนเทศิตนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการคัดกรองนักศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องมั่นใจว่านักศึกษาที่เข้ามาใหม่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทั้งจะเรียนรู้และสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสภาพสังคมในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาเยาวชนไทย ใช้สารสนเทศ และมีแนวโน้ม จะเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนในการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาดังกล่าว ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย และสร้างเสริมสุขภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทให้บริการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบสารสนเทศิตนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้

กรรมการดำเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพย์สิน		ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
นางศิวาพร	เกิดวาจา	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคม	กรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	กรรมการ
นายธนาเสณัฐ	ผลเงาะ	กรรมการ

/นายพัชร...

นายพัชร	ไวกลสิกรรม	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการเลขานุการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลีคุปต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่
๑. พิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพ ที่ยื่นข้อเสนอ รวมถึงผลประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สูงสุด
 ๒. รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก และสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 ๓. ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ตรวจสุขภาพและตรวจสอบเอกสารเสพติดนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดีมอบหมาย หรือสั่งการ

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม